

Số: 500/TB-UBND

Phú Lâm, ngày 22 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và triển khai quét mã QR để quản lý thông tin khách mua hàng tại các đơn vị phân phối phục vụ phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phường

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quét mã QR code phục vụ công tác quản lý, truy vết. UBND phường Phú Lâm thông báo nội dung cụ thể như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ, .. : Bắt buộc phải thực hiện tạo mã QR địa điểm tại địa chỉ <http://qr.tokhaiyte.vn>, dán mã QR trên tường để người ra vào quét hoặc yêu cầu người ra vào xuất trình mã QR cá nhân để kiểm soát.

2. Công dân trên địa bàn: Bắt buộc phải thực hiện việc quét mã QR khi vào các địa điểm công cộng, các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ... Trường hợp công dân không có điện thoại thông minh thì sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm y tế để quét mã QR. Thống nhất kích thước mã QR khi in ra như sau: đối với mã QR địa điểm: 15x15 centimet; đối với mã QR cá nhân: 5x5centimet. Hiện tại các tổ chức cá nhân sử dụng 4 ứng dụng: Bluezone, NCOVI, Vietnam Health Declaration(VHD), VneID để tạo và quét mã QR.

3. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, các cửa hàng tiện ích tạo điểm quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào.

Phải tạo điểm quét mã QR cá nhân của những người đến là yêu cầu bắt buộc để được mở cửa hoạt động trở lại của các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Muốn tạo điểm quét QR để quản lý thông tin người ra vào, cung cấp cho cơ quan chức năng trong trường hợp cần thiết thì thực hiện như sau:

Bước 1: Chủ địa điểm đăng ký để sử dụng được tính năng quét mã QR và quản lý thông tin người ra vào.

Truy cập trang Web <https://tokhaiyte.vn/>. Chọn mục “Đăng ký địa điểm” và nhập đầy đủ thông tin về địa điểm cần đăng ký.

Ví dụ: Tên địa điểm. Ví dụ: quán Cà phê A, Công ty TNHH B,... cửa hàng kinh doanh bánh kẹo C...

Thông tin về địa điểm: Tỉnh, Quận/Huyện, xã

Họ và tên người đăng ký: Ví dụ: Nguyễn Văn A

Số điện thoại của người đăng ký. Ví dụ 0904848686

Sau khi đã điền đủ thông tin, chọn “Tiếp tục bước 2”

Điền mã OTP (là mã gồm 6 chữ số sẽ được gửi đến số điện thoại).

Điền mã OTP (là mã gồm 6 chữ số sẽ được gửi đến số điện thoại của người đăng ký) và chọn tiếp tục bước 3.

Chọn(1) “tải xuống mã QR của địa điểm” để lưu hình ảnh mã QR về máy tính và in để dán ở nổi ra vào, sau đó chọn(2) “Quản lý địa điểm” để chuyển sang bước 2

Bước 2: Chủ địa điểm yêu cầu khách ra vào xuất trình mã QR của mình để quét, ghi nhận lượt ra vào

Người kiểm soát địa điểm mở ứng dụng Bluezone và chọn tính năng kiểm tra mã QR

Chọn địa điểm kiểm soát (là nơi mà người kiểm soát đang đứng để tiến hành quét mã QR người ra vào). Sau khi chọn địa điểm, người kiểm soát quét mã QR của người ra vào (có thể quét trực tiếp trên mã điện thoại, mã QR được in ra giấy, hoặc mã QR của thẻ BHYT). Sau khi quét thành công, màn hình sẽ hiện ra thông tin của người ra vào (tên viết tắt) và tình trạng khai báo y tế.

Bước 3: In mã QR được cung cấp, dán ở lối ra vào để khách sử dụng điện thoại thông minh quét mã khi đi qua.

4. Đoàn Kiểm tra công tác phòng chống dịch phường:

Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hậu kiểm xử lý các trường hợp vi phạm việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại các đơn vị, các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, các cửa hàng tiện ích, dịch vụ, chợ... kịp thời hướng dẫn chấn chỉnh khắc phục ngay các tồn tại thiếu sót; kiên quyết yêu cầu dừng các hoạt động đối với cơ sở không quét mã QR.

5. Tổ trưởng tổ dân phố, tổ giám sát Covid-19 cộng đồng, Ban quản lý tòa nhà chung cư The Vesta:

Tuyên truyền đến người dân trên địa bàn thực hiện theo Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội. Tăng cường tuyên truyền đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ,... thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; nâng cao hiệu quả, thực chất công tác phòng chống dịch tại tổ dân phố.

6. Bộ phận Văn hóa thông tin, Đài truyền thanh phường:

Tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng mã QR tại cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ,... thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của UBND phường.

Trên đây là thông báo của UBND phường Phú Lãm về việc tăng cường quét mã QR đối với các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ,... Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở dịch vụ,... tổ trưởng các tổ dân phố, Ban quản lý The Vesta nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- TT UBND phường;
- Đoàn KT PCDB phường;
- Các TTTDP, BQL chung cư;
- Các cơ sở kinh doanh;
- Lưu: VT, ĐC-XD.



Nguyễn Tiến Kiên